



กลุ่มผู้เสียหายจากการถูกล่อซื้อจับกุมสินค้าลายการ์ตูน-กระทงลายการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ที่อ้างตัวเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวในข้อหากรรโชกทรัพย์ ที่ สภ.เมืองนครราชสีมา วานนี้ (6 พ.ย.)

# 'สงกรานต์' จัสอบตร.โคราช ตบทรัพย์คดี 'ล่อซื้อกระทง'

'สงกรานต์' จัสอบตร.โคราช ตบทรัพย์คดี 'ล่อซื้อกระทง'

**ผู้จัดการรายวัน360°** - รองผบ.ตร. เผยพฤติกรรม "ล่อซื้อกระทง" เข้าข่ายกรรโชกทรัพย์ ขณะที่ ผกก.สภ.เมืองโคราช อัดอึดตำรวจตกเป็นแพะ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง-ไม่มีส่วนได้เสีย ขณะที่รัฐบาลรับคำร้อง "สงกรานต์" ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจโคราช

อ่านต่อหน้า 4

จากกรณีที่นายประจักษ์ โพธิผล นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา เข้าจับกุมเยาวชนวัย 15 ปี ขณะส่งมอบกระทงอาหารปลาพิมพ์ลายการ์ตูนการ์ตูนฟิลด์ และริลิตคอมะ ซึ่งทำการล่อซื้อผ่านเฟซบุ๊ก โดยนายประจักษ์เรียกค่าเสียหาย 50,000 บาท แต่ได้เจรจากันเหลือ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่นๆ นับสิบราย กระทั่งบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท ซาน-เอ็กซ์ ประสงค์ญี่ปุ่น ได้ออกมาปฏิเสธไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

วานนี้ (6 พ.ย.) ที่ สภ.เมืองนครราชสีมา อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา กลุ่มผู้เสียหายจากการถูกล่อซื้อจับกุมสินค้าลายการ์ตูน-กระทงลาย

การ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์จำนวนกว่า 20 ราย เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีต่อกลุ่มที่อ้างว่าเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวในเบื้องต้น ข้อหากรรโชกทรัพย์ โดยมีตัวแทนสหภาพนายความจังหวัดนครราชสีมา และกรมสอบสวนคดีพิเศษ สหวิชาชีพเข้าร่วมในการสอบปากคำครั้งนี้

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เดินทางมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยเข้าพบผู้ปกครองของเด็กสาว วัย 15 ปี ที่ถูกจับกระทงลายลิขสิทธิ์ คนล่าสุดที่เป็นข่าวดังบนโลกโซเชียล เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา

พล.ต.อ.วิระชัย เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าว ผู้รับมอบอำนาจลิขสิทธิ์ จูงใจให้ทำกระทง หรือว่าจ้างให้เด็กทำผิด จึงไม่สามารถเป็นผู้เสียหายในทางนิตินัย และไม่น่าเป็นผู้ที่สามารถแจ้งความได้ เพราะเป็นผู้ที่จูงใจ หรือเป็นผู้ว่าจ้าง ตามแนวทางพิพาทภาษฎีกา และวิธีการเรียกรับเงิน ก็ไม่ได้เป็นการเรียกเพื่อชดเชยค่าเสียหายของสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่เป็นการเรียกเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ ลักษณะนี้จึงอาจเข้าข่ายกรรโชกทรัพย์ จึงให้ผู้ปกครองและแม่เด็กเข้าแจ้งความกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.อ.คเชนทร์ เสดะบุตตะ ผู้กำกับการ (ผกก.) สภ.เมืองนครราชสีมา กล่าวยอมรับว่า อึดอึดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตอนนั้นตำรวจกลายเป็นแพะของสังคม เนื่องจากหลายคนกังขาว่า ตำรวจเข้าไปมีส่วนร่วมกับกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่ ขอยืนยันว่าตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ไม่มีส่วนรู้เห็นกับผู้กระทำผิดแต่อย่างใด กำลังเร่งสืบสวนทำความเข้าใจให้กระจ่าง

"พร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่วนการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจต่างๆ ผมขอเวลาในการตรวจสอบ ซึ่งทางทนายบริษัทซาน-เอ็กซ์ ประสานผมมาแล้ว เดียวเราก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ในส่วนของผู้ที่รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ เขาบอกว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็คงจะได้นำชี้แจงให้ทราบทันที" พ.ต.อ.คเชนทร์ กล่าว

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับหนังสือจาก นายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์ กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ในท้องที่ จ.นครราชสีมา คดีที่มีบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูนญี่ปุ่น แล้วไปทำการล่อซื้อ จนต้องยอมจ่ายเงินไป 5,000 บาท เพื่อแลกกับอิสรภาพของตัวเอง และไม่ให้ถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย.